



ฉบับที่ 5/2563

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน การบริโภคภาคเอกชนยังอยู่ในภาวะหดตัว จากกำลังซื้อที่อ่อนแรงทั้งรายได้ในภาคเกษตรที่หดตัวจากผลผลิตที่เสียหายจากภัยแล้ง และรายได้นอกภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่อง ทั้งจากภาคการท่องเที่ยวหดตัวมากขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัญหาฝุ่นละอองที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวมากขึ้นโดยเฉพาะในหมวดอาหาร สำหรับการลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่องทั้งเพื่อการก่อสร้างและการผลิต และภาครัฐหดตัวเพราะได้รับผลจากความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากผู้มีงานทำในภาคเกษตรลดลง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ทางด้านการเงิน หนี้สิ้นเดือนมกราคม 2562 ทั้งเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวชะลอลง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคเอกชน หดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ตามปัจจัยทางด้านรายได้ที่ยังอ่อนแอ และความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อเนื่อง รวมทั้งสถาบันการเงินที่ยังระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้การใช้จ่ายสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์หดตัวทั้งยอดจดทะเบียนรถยนต์และจักรยานยนต์ และหมวดบริการหดตัวตามการระมัดระวังการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของประชาชน สำหรับการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันทรงตัว โดยสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มขยายตัว ส่วนในหมวดของใช้ในบ้านและเครื่องประตินโฉมลดลงหลังจากขยายตัวมากในช่วงก่อนหน้า

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวมากขึ้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัญหาฝุ่นละอองในภาคเหนือที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนหดตัวมาก โดยเครื่องใช้การท่องเที่ยวของภาคเหนือหดตัวทุกประเภท ได้แก่ จำนวนเที่ยวบินของทุกสายการบินโดยเฉพาะจากจีน จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ และอัตราการเข้าพักเฉลี่ย

รายได้เกษตรกร หดตัวมาก ตามผลผลิตที่เสียหายจากภัยแล้งในช่วงเพาะปลูกเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอ้อยโรงงานและข้าวนาปรังที่ลดลงมาก ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน จากราคาอ้อยโรงงานหดตัวตามราคาอ้อยขั้นต่ำ และมันสำปะหลังหดตัวตามความต้องการจากโรงงานแปรรูปที่ชะลอการผลิตทางด้านข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวขยายตัวดีเพราะปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อน สำหรับราคาสุกรและไก่เนื้อขยายตัวจากความต้องการส่งออก

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวมากขึ้น ตามวัตถุดิบทางการเกษตรและความต้องการจากต่างประเทศในหลายหมวด ด้านการผลิตในหมวดอาหารโดยเฉพาะโรงงานน้ำตาลและโรงสีข้าวหดตัวตามปริมาณวัตถุดิบที่ลดลงเนื่องจากเสียหายจากภัยแล้ง หมวดแปรรูปผลไม้ลดลงตามความต้องการส่งออกไปจีน หมวดอิเล็กทรอนิกส์หดตัว

ตามการผลิตชิ้นส่วนในคอมพิวเตอร์ที่ส่งออกไปกลุ่มประเทศในเอเชีย และหมวดเครื่องประดับลดลงตามการส่งออก ไปยุโรป อย่างไรก็ตาม หมวดเครื่องนุ่งห่มขยายตัวจากผลของการย้ายการผลิตของผู้ประกอบการบางราย จากต่างประเทศมายังภาคเหนือเพื่อส่งออกไปสหรัฐอเมริกา

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง ตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ที่ลดลง โดยการลงทุนภาคก่อสร้างหดตัวตามเครื่องใช้สำคัญ เช่น พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลที่หดตัว ในเกือบทุกหมวด อาทิ พื้นที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะบ้านเดี่ยวที่หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 12 เดือน รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการหดตัวเช่นกัน ด้านการลงทุนเพื่อการผลิตหดตัวต่อเนื่อง ตามยอดจดทะเบียน รถบรรทุกและมูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวต่อเนื่อง เป็นผลจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งล่าช้ากว่าปกติและยังไม่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายในเดือนนี้ โดยการใช้จ่ายงบลงทุนหดตัวมากในหมวดที่ดิน และ สิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน เป็นสำคัญ ขณะที่รายจ่ายประจำหดตัว ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมวดงบรายจ่ายอื่นของงบกลาง และกรมการปกครอง และหมวดค่าใช้สอยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มูลค่าการค้าผ่านชายแดน การส่งออกในรูปแบบบาทหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการส่งออกผลไม้และ น้ำตาลไปจีนเป็นสำคัญ ส่วนการนำเข้าขยายตัวตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาว ผลไม้จากจีน และสินค้าเกษตรจากเมียนมา

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ ด้านอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 1.0 โดยผู้มีงานทำในภาคเกษตรลดลง

ภาคการเงิน ณ เดือนมกราคม 2563 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมียอดสินเชื่อกคงค้าง 1,352.1 พันล้านบาท ขยายตัวชะลอลงตามสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคล ขยายตัวดี ทางด้านเงินฝากมียอดรวม 1,265.8 พันล้านบาท ขยายตัวชะลอลง โดยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ประเภท ประจำและออมทรัพย์ขยายตัว ส่วนเงินฝากกระแสรายวันหดตัว สำหรับเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัว จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีเม็ดเงินจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐผูกพันไว้เพื่อรอโอนให้กับเกษตรกร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 มีนาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1162

E-mail: thaveesc@bot.or.th